

หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child One Knowledge : One Child OK”

ชื่อผลงาน สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยใจ ก้าวไกลระดับโลก

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางสาวชญาณิชฐ์ แก้วแหวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ความสำคัญ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี ย่อมเป็นรากฐานไปสู่อาชีพการงานในอนาคตที่เปิดกว้าง เพราะจะสามารถเป็นเครื่องต่อยอดให้กับผู้คนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การทำธุรกิจ การแข่งขันทักษะต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ การใช้ความสามารถในการสร้างจิตอาสา เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้นานาชาติได้ชื่นชม ก็จะทำให้เราพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ใช้หลักกระบวนการทำงานแบบ PDCA คือ

P-Plan วางแผนเพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

D-Do ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญ ฝึกฝนรูน้องในการใช้ภาษาโดยใช้วิธีการที่สอนน้อง และการใช้ภาษาทั้งในและนอกโรงเรียนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย การออกงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

C-Check ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาถึงข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ

A-Act ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนพัฒนาแก้ไขความรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษและด้านการพูดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนบุคลากร จำนวนมากกว่า 3,200 คน ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการส่งเสียงตามสายของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นผู้ช่วยฝึกน้อง ๆ ในชุมนุมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านการพูด บุคลิกภาพที่ดีในการเป็นพิธีกร การฝึกพูด การฝึกความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังฝึกฝนให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหลายประเทศ รวมถึงการออกงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ปัจจัยความสำเร็จ

ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อ คุณแม่ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีทั้งครูภาษาไทยในการฝึกฝนทักษะการพูดส่งเสียงตามสายทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ตลอดจนครูชาวต่างชาติในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีความกล้าแสดงออก และสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ การเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงการออกงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม

บทเรียนที่ได้รับ

ประสบความสำเร็จได้จากการฝึกซ้อม หมั่นเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะที่ได้จากการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้น รวมถึงทักษะการแสดงและความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะ การพูดจากการเป็นพิธีกรทั้งในและนอกสถานที่ ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหลายประเทศ

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

- ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมของ DEN ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- การเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย ณ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนี้

ปี 2557 ประเทศรัสเซีย

ปี 2558 ประเทศโปแลนด์

ปี 2559 ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2561 ประเทศสเปน

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในรายการส่งเสียงตามสายทางประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

- เผยแพร่ความรู้ด้านทักษะการพูด และบุคลิกภาพที่ดีในการเป็นพิธีกร ให้กับน้อง ๆ ในชุมนุมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด

จันทบุรี

- การออกงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม ณ หน่วยงานต่าง ๆ